

เอกชนขู่ว่า ‘เบรกซื้อไฟ’ พลังงานหมุนเวียนใน 8 ปี

“พลังงาน” ส่ง สนพ. เคลียร์
หวัง ส.อ.ท. เข้าใจ

กรุงเทพธุรกิจ ● สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เล็งฟ้องกระทรวงพลังงานต่อศาลปกครอง กรณีหยุดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามแผนพีดีพีฉบับใหม่ 8 ปี หวั่นทำธุรกิจชะงัก เผยร่อนหนังสือให้ทบทุนนโยบายแล้ว แต่ยังคงเคลียร์ไม่ชัด อ้างเปิดให้เอกชนผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองได้แต่ยังไม่มีความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติ

นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้รับทราบเบื้องต้นว่ามีสมาชิกบางรายในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เตรียมการฟ้องร้องกระทรวงพลังงานต่อศาลปกครอง กรณีหยุดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 8 ปี (2562-2569) เพราะตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ปี 2561-2580 กำหนดรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าหมุนเวียน ช่วงปี 2570-2580 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนและผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจหยุดชะงักลง แต่ยังไม่ทราบในรายละเอียดของการฟ้องศาลฯ

“ส่วนตัวมองว่า การหยุดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถึง 8 ปี ไม่ก่อประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะช่วยให้เกิดการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เมื่อเทียบกับการ



กุลิศ สมบัติศิริ

ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้ไทยต้องเสียเงินออกนอกประเทศ” นายสุวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ในช่วงปี 2562-2569 ภาคเอกชนจะยังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อซื้อขายกันเองได้โดยที่รัฐยังไม่มียุทธศาสตร์เปิดรับซื้อเข้าระบบนั้น แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถซื้อขายกันเองได้จริง เพราะในแผนพีดีพีฉบับใหม่ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดไว้รองรับ

นายสุวัฒน์ มองว่า รัฐควรปล่อยให้เกิดการแข่งขันซื้อขายพลังงานหมุนเวียนในประเทศตามกลไกตลาด เพราะหากเปิดให้ประมูลแข่งขันซื้อขายไฟฟ้าแล้วพบว่า ราคาแพง ภาครัฐก็ตัดสินใจไม่ซื้อไฟฟ้าได้ แต่หากราคาประมูลแข่งขันมีประสิทธิภาพช่วยให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศถูกลง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศมากกว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน

ขอให้ทบทุนร่างแผนพีดีพี ฉบับใหม่ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณานุมัติแผนต่อไป

โดยประเด็นสำคัญที่อยากให้ทบทุน อาทิ การคาดการณ์ความต้องการกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ผิดพลาด และวิธีการคำนวณกำลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ (reliable capacity) เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ตามร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ จะกำหนดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในปี 2570-2580 ซึ่งในช่วงปี 2562-2569 แม้จะไม่มียุทธศาสตร์รับซื้อ แต่เอกชนและประชาชนก็สามารถติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองได้อยู่แล้ว อีกทั้งที่ผ่านมา ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไปชี้แจงรายละเอียดในร่างแผนพีดีพี ฉบับใหม่ให้กับ ส.อ.ท. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว

สำหรับร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ กำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ช่วงปี 2561-2580 จำนวน 18,176 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล 3,376 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 546 เมกะวัตต์, โซลาร์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์, โซลาร์ลอยน้ำ และพลังน้ำ รวม 2,725 เมกะวัตต์, พลังงานลม 1,485 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะวัตต์ แต่กำลังผลิตใหม่ไม่ได้เป็นการรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบทั้งหมด เช่น โซลาร์ประชาชน คาดว่าจะจะมีการรับซื้อเข้าระบบราว 4,250 เมกะวัตต์